

ที่ พิเศษ ๑ / ๒๕๖๕



สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์  
เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าศาลา  
อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ และขอเชิญสมัคร  
เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเลือกตั้ง  
เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ ชุดที่ ๑ ได้ครบ  
วาระทำงานในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
จึงไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายทางสมาคมฯ จึงจำเป็นต้อง  
จัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เข้ามาดำเนินการแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมฯ  
ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

อนึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีวาระในการทำงาน ๔ ปี ประกอบด้วย ครูจำนวน ๑๓ คน  
และผู้ปกครองจำนวน ๑๗ คน จากการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การมีส่วนร่วม และสนับสนุน  
การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุตรหลานของท่าน

ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕  
และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ ชุดที่ ๒  
ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระนารายณ์  
และในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ  
และพร้อมที่จะเสียสละเวลา มีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างบ้าน โรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  
กับกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการ  
สมาคมฯ ชุดที่ ๑ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติ และให้ความร่วมมือสนับสนุน  
การดำเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองโปรดให้เกียรติ โดยการสมัครเป็นคณะกรรมการ  
บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ ชุดที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามประกาศสมาคมฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และสามารถศึกษาข้อบังคับสมาคมฯ  
ได้โดยการสแกน QR Code แนบท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลโท   
(พิทักษ์ จิตต์แจ้ง)

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์  
โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๓๑๑๑ โทรสาร ๐-๓๖๔๑-๓๑๑๒



ข้อบังคับสมาคม  
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์